



รายงานผลการพัฒนาทรัพยากร บุคคล ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การจัดทำรายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตรากำลังจำแนกตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1.จัดงานวันครู	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>เชิงปริมาณ (Output) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน ทุกหน่วยงาน การศึกษาและผู้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2566 ใน 8 อำเภอ รวม 2,800 คน</p> <p>เชิงคุณภาพ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกหน่วยงานการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เข้าร่วมงานวัน</p>	<p>- ได้รับ งบประมาณ 40,000 บาท</p> <p>- ผลการใช้จ่าย งบประมาณ 40,000 บาท</p>	<p>1 วัน วันที่ 16 มกราคม 2566</p>	<p>ครูและบุคลากร ทางการศึกษาทุก หน่วยงานทุกทุก สังกัด จำนวน 2,800 คน</p>	<p>ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด จำนวน 2,800 คน</p>	<p>เนื่องจากมีครู และบุคลากร ทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวน มากงบประมาณ ที่ได้รับน้อยจึง ไม่สามารถดูแล ครูได้ทั่วถึง ใน การนี้สถานี่จัด งานวันครูตาม อำเภอ จำนวน 8 อำเภอใน สังกัด สพ.นศ. 2 จึงใช้ งบประมาณจาก</p>	<p>งบประมาณใน การจัดโครงการ งานวันครู ไม่ สมควรให้กับ สำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด เนื่องจาก หน่วยงาน ดังกล่าวไม่มีครูใน สังกัด และไม่ได้ มอบให้กับเขต พื้นที่การศึกษา</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตราค่าจ้าง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมหรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ครู ประจำปี 2566 เห็นความสำคัญ ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู</p> <p>ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายเชิงคุณภาพ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,800 คน</p> <p>ตระหนักในวิชาชีพครูและระลึกถึงพระคุณครู ร้อยละ 100</p>					โรงเรียนในสังกัด	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตราค่าจ้างจำแนกตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>2. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างปีงบประมาณ 2566</p>	<p>จัดประกวดหรือคัดเลือกผลงานผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 67 คน และกิจกรรมมอบรางวัลให้ผู้นชนะการประกวดพร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล โดยมีบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 18 คน</p>	<p>- ได้รับงบประมาณ 25,700 บาท - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 24,050 บาท - งบประมาณคงเหลือจำนวน 1,650 บาท</p>	<p>1 วัน วันที่ 12 เมษายน 2566</p>	<p>บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ลูกจ้างใน สพป.นศ. 2 จำนวน 67 คน</p>	<p>บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้างใน สพป.นศ. 2 จำนวน 18 คน</p>	<p>บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้าง ไม่ได้เขียน ผลงานส่งเข้ารับ การคัดเลือก เนื่องจาก บุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม มีภาระงาน มาก ทำให้ไม่มี เวลาทำผลงาน ของตนเอง</p>	<p>เป็นกิจกรรมที่ดี ก่อให้เกิดความ สามัคคีในหมู่ คณะ และเป็น การส่งเสริม พัฒนาทักษะการ เขียนผลงานทาง วิชาการ ควรจัด ให้มีในปีต่อ ๆ ไป และเพิ่มเงิน รางวัลให้กับผู้ ส่งผลงานให้ มากกว่าปัจจุบัน</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตราค่าจ้างตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>3.พัฒนาครูผู้ช่วยตามหลักสูตร ก.ค.ศ. ปีงบประมาณ 2566 ด้วยระบบออนไลน์</p>	<p>1.จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566</p> <p>2.ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบทักษะการปฏิบัติงานอย่างครุมืออาชีพ มีการพัฒนาบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้</p>	<p>- ได้รับงบประมาณจำนวน 15,750 บาท</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 15,750 บาท</p>	<p>2 วัน</p> <p>วันที่ 7-8 มิถุนายน 2566</p>	<p>ครูผู้ช่วยและครู คศ. 1 จำนวน 300 คน</p>	<p>จำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 99.67%</p>	<p>เข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมาย 300 คน แต่เนื่องจากมี 1 คน ไม่ทำแบบทดสอบก่อน-หลัง และไม่ทำรายงานส่ง ซึ่งไม่เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่มอบวุฒิบัตรให้</p>	<p>ปัญหาการอบรมออนไลน์ เนื่องจากครูอยู่ที่โรงเรียนไม่ได้อบรมเต็มที่ต้องสอนนักเรียนไปด้วย ผอ.ร.ร.ไม่จัดครูสอนแทน จึงเสนอในการอบรมครั้งต่อไปควรจัดออนไลน์ ครูจะได้รับความรู้เต็มที่</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตราค่าจ้างตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมหรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ดี</p> <p>ขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี</p> <p>ผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจ ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 99.67%</p>						
<p>4. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่</p>	<p>- เป้าหมาย</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่</p>	<p>- ได้รับงบประมาณจำนวน 111,400 บาท</p> <p>- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>3 วัน</p> <p>วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2565</p>	<p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา</p>	<p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขต</p>	<p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขต</p>	<p>ควรเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอและกำหนดเวลาให้แน่นอนเพื่อให้ทุกคนได้เตรียม</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อมูลอัตราค่าจ้าง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง	จำนวนผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมหรือพัฒนา	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2</p> <p>- จำนวน</p> <p>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 39 คน</p>	<p>จำนวน 111,400 บาท</p>		<p>ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน 67 คน</p>	<p>พื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๓๙ คน</p>	<p>พื้นที่การศึกษา จำนวน 28 คน ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่อง ติตราชการ</p>	<p>วางแผน ปฏิบัติงานถูกต้อง และเข้าร่วมโครงการได้</p>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

โทร 0-7541-1670, 0-7541-1165 โทรสาร 0-7542-0426

<http://www.nst2.go.th>

101 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110